

## เผยแพร่ผลงาน..<> ศิลปะการสอนพูดในที่ชุมชน

นำเสนอเมื่อ : 31 มี.ค. 2552

เป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชีวหา แม่พูดดีมีคนเขาเมตตา  
จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะสมความ บรมครูสุนทรภู่

**เด็กเอ๋ย เด็กไทย เกิดมาในยุคใหม่ ล้วนแสงสี  
หลากหลาย นวัตกรรม ยุค ไอ ที เพิ่มคุณค่า ให้ชีวิต  
ที่ดีเอ๋ย.**

.....

คุณครูที่เคารพครับ จากบทกวีที่ได้ยกขึ้นเป็นอารมณ์บท เบื้องต้น  
นั้นแสดงให้เห็นว่า เด็กไทยที่เกิดในยุคนี้ ถือเป็นเด็กที่โชคดีอย่างยิ่งที่ได้  
พบกับความสุขสบาย ในการดำรงชีวิต ในยุคแห่งโลกาภิวัตน์  
จัดได้ว่าเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครื่องใช้ไฟฟ้า  
เครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย หลากร้อยพันชนิด  
จึงเกาะติดและผูกพัน กับปัจจัยเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ชีวิตของเด็กไทยที่เกิดมาในยุคนี้จึงผิดแผกแตกต่างไปจาก  
เด็กสมัยก่อน ๆ ประการสำคัญที่สุดคืออิทธิพลแห่งอารยธรรมตะวันตก  
มีผลต่อการดำรงชีวิตของเด็กไทยยุคนี้  
จึงซึมซับรับวัฒนธรรมอันผิดแผกไปจากวัฒนธรรมไทย  
โดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดเจน กับการแต่งกายของวัยรุ่น ในยุคนี้  
จะแต่งตามกระแสนิยมชาติตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ มีเปิดหลัง เปิดไหล่  
ไร้สาย สายเดี่ยว เป็นต้น สำหรับวัยรุ่นชาย มักจะชอบมีวีสุม  
ซุ่มนุ่กันโดยไม่ใส่ใจ คำครหานินทา จากผู้คน  
นำความอับอายมาสู่ครอบครัว  
ซึ่งคงเป็นเพราะกระแสแห่งค่านิยมที่หลงว่า เป็นสิ่งที่ดีงาม  
เมื่อมีผู้ห้ามปราม ย่อมจะไม่เชื่อถือ  
นี่คือสื่อแห่งการทำลายวัฒนธรรมที่ดีของไทย

## คุณครูครับ เด็กไทย เยาวชนไทย ใช่ว่าจะดื้อดองทุกคน

หลายคนยังใส่ใจในความเป็นไทยวัฒนธรรมไทย ไม่ว่าจะผ่านมาก็ยุคก็สมัย ก็ร้อย ก็พันปี  
ความเป็นไทยเราประจักษ์ชัดเจน หากเราเน้นย้ำทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตามครรลองคลองธรรม  
จะเห็นได้จากบรรพบุรุษท่านได้สืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ประยุกต์ไว้ในวิถีชีวิตแบบไทย ๆ เช่น  
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง ดังเช่นมีคำพญาภาษิต ว่า

**“ลูกหลานเอ๋ย ก่อนลีไปสินนั้น ดินผมให้หล่ำเกียง ดินสิ้นให้หล่ำเพียง”**

คือท่านสอนให้ดูแลตนเองในเรื่องกิริยามารยาท ซึ่งยังเป็นอมตะคำสอนจนถึงปัจจุบันนี้

แม้ว่าจะอยู่ในยุคไอทีแล้วก็ตาม หันมามองย้อนมาดูที่ปัจจุบัน  
หากพวกเราใส่ใจกับเด็กยุคใหม่ ให้คำแนะนำที่ดี

ที่ถูกต้องครรลองคลองธรรม

ให้เขาได้นำคำสอนผู้ใหญ่ไปถือปฏิบัติ

ก็จะได้ซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงาม ของบรรพบุรุษที่ท่านได้ห่วงแหน

รักษาเอาไว้ เพื่อลูกหลานเหลนไทยในอนาคตจะได้สืบสาน

ให้คงอยู่ชาติไทยได้ยาวนาน จะไม่เพียงแค่ว่าหากจะดูความเป็นไทย

ให้รอดูงานเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศกาลมหาสงกรานต์

เทศกาลเขาพระพรหม เทศกาลลอยกระทง ฯลฯ

เพราะที่นั่นมีการประกวดความเป็นไทย การละเล่นแบบไทย ๆ

อย่าให้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ผิดหวังในตัวพวกเขา และให้เขาได้รับเอาสิ่งดีงาม

เดินตามแบบที่ถูกต้อง

เราผู้ใหญ่ พึงใส่ใจ ในคุณค่า ร่วมรักษา ความเป็นไทย ให้คงอยู่

วัฒนธรรม แบบไทย ให้เชิดชู

เด็กจะได้ รู้คุณค่า

ความเป็นไทย. ครับผม